



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทวีตช่อง 9, TNN, ThaiPBS)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มเป็นเลข 2 หลักเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องได้รับการรักษาในรพ. ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ประมาทและไม่เคยหย่อนมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, innnews)

- นพ.สุชัชวีร์ กัญจนพิมาย ปลัด สธ. รายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ในที่ประชุม ศบค. ว่า สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยขณะนี้มาจากต่างประเทศ การแพร่ระบาดในประเทศลดลง ส่วนสถานการณ์โลกยังคงน่าเป็นห่วงในหลายประเทศ เช่น บราซิล สหรัฐฯ รัสเซีย อินเดีย และชิลี สธ. สสำรวจพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นการใส่หน้ากาก ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาชนเดินทางออกนอกจังหวัด 26% และมีกิจกรรมในการพบปะรวมกลุ่มมากขึ้น 11% ส่วนใหญ่เดินทางไปแค่สถานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำงาน สถานพยาบาล ร้านอาหาร และร้านตัดผม และการจัดมาตรการป้องกันของแต่ละสถานที่ควบคุมได้เพียง 57% โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่นันทนาการและศาสนสถานทำได้น้อยกว่า 50% และประชาชนเชื่อมั่นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการแพร่ระบาด แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อมั่นในการป้องกันการติดเชื้อด้วยตนเองและประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาล ส่วนการพัฒนาวัคซีนของไทยขณะนี้กำลังทดลองในสัตว์ คาดว่าผลของการทดสอบ 10 แบบ ใน 5 ประเทศ จะใช้เวลา 6-12 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- กอ.วิศกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดทำนวัตกรรมโครงครอบกระชับหน้ากอกอนามัย (Face Mark Fitter) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สวมหน้ากอกอนามัยได้กระชับกับใบหน้า ป้องกันฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย สวม-ถอดออกง่าย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ iPhone 10 ขึ้นไปถ่ายภาพบุคลากรทางการแพทย์ ลงในโปรแกรม Bellus3D ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติโดยใช้พลาสติกชนิด PLA และขัดโครงให้เรียบ ทำให้มีลักษณะเฉพาะบุคคล ไม่สามารถใช้ร่วมกับคนอื่นได้ ขณะนี้ผลิตให้บุคลากรทางการแพทย์ในรพ.ยะลา รพ.ปัตตานี และรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ กว่า 30 ชิ้น พบว่ามีความพึงพอใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือ ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมดูแลประชาชนป้องกันภาวะเครียดจาก COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- รพ.ราชบุรี รับบอบ รพ.สนามฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ COVID-19 จ.ราชบุรี ขนาด 150 เตียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ราชบุรี 1,116,300 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล วพ.ราชบุรี เป็นสถานที่เตรียมพร้อมในการรองรับและดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา พร้อมบุคลากรเครือข่ายบริการสสอ.สะเดา ร่วมพิธีส่งมอบคืนพื้นที่รพ.สนามศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่เป็นต่างด้าวในศูนย์กักตัวฯ ขณะนี้ทุกคนมีอาการดีขึ้นและไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม จึงส่งคืนตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา อ.สะเดา ต่อไป

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอมพีค, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทวีตทุกช่อง

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,076 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 57 ราย หายป่วยสะสม 2,945 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 74 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดเดินทางกลับจากประเทศคูเวตและเข้า State Quarantine ทำให้ประเทศคูเวตเป็นประเทศต้นทางที่คนไทยกลับมาแล้วป่วยโรค COVID-19 มากเป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานอาการไม่มาก บางคนไม่มีอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกลุ่มคนไทยเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส 28 คน พร้อมนักการทูตชาวฝรั่งเศสและผู้ติดตาม จากตุรกีและจอร์เจีย 209 คน ในจำนวนนี้มีใช้สูง 10 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งรพ. ที่เหลือนำไปกักตัว กลุ่มคนไทยจากสิงคโปร์ 35 คน มีใช้ 2 คน กลุ่มคนไทยจากพม่าและชาวเมียนมามากับชาวฝรั่งเศส รวม 62 คน พบผู้โดยสารคนไทยมีไข้ 1 คน และคนไทยจากเกาหลีใต้ 62 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์

- ปลัด ก.มหาดไทย สรุปผลดำเนินงานป้องกันช่วยเหลือประชาชน พบผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านด่านพื้นที่ชายแดน 14,910 คน และกักตัว 14 วัน

ประเด็นข่าว

ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา 11,230 คน คงเหลือ 3,680 คน สำหรับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติในการป้องกันโรคได้ดี 3 ลำดับแรก คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์, สถานดูแลเด็กและผู้สูงอายุแบบพึ่งพิง และศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดสาธารณะ ส่วนการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว ระบบติดตามข้อมูลและผู้ใช้บริการ และการสวมเฟซชีลด์ ถุงมือและเสื้อคลุมแขนยาว ยังได้รับความร่วมมือน้อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-ปลัด ก.ดิจิทัลฯ รายงานการใช้ Platform ไทยชนะ ตั้งแต่ 17-28 พ.ค. ร้านค้าใช้งาน 125,408 ร้าน ผู้ใช้งาน 15,592,611 คน ผลการประเมินกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการ คະแนนเกิน 90% ในทุกประเภทธุรกิจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์, tnn

-กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่สถานีรถไฟ 14 แห่ง เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ผลกระทบต่างๆ ประกอบการประเมินและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเสนอ ก.คมนาคมพิจารณาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ปลัด ก.คมนาคม เตรียมออก 6 แนวปฏิบัติการเดินทางวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะและผู้โดยสารนำไปปฏิบัติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ก.การพัฒนาสังคมฯ เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดหนังสือการ์ตูน Know Covid รู้ทันโควิด เผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมทั้งการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยและไม่เป็นพาหะนำโรค โดยความร่วมมือของ พม. องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สธ. กลุ่ม Know Covid และกลุ่ม บ.บันลือ กรู๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย ชายหัวเราะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอนวัตกรรม 7 ชั้นแก่นายกฯ ประกอบด้วย รถตู้โมบายล์ ระบบตรวจจับอุณหภูมิด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตไอโซนสำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันลบ และหุ่นยนต์ลำเลียงอาหารและเวชภัณฑ์ โดยมีแนวคิดจะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือวิกฤติโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติยกเลิกการตั้งด่านตรวจชุมชน เปลี่ยนเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจแทน ส่วนการตั้งจุดตรวจคัดกรองบนถนนสายหลักจะเหลือไว้ 1 จุด และพิจารณาทบทวนคำสั่ง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับมติ ศบค. ผ่อนปรนมาตรการระยะ 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight)

-นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้รับอนุมัติจากผวจ.ชลบุรี ให้เปิดชายหาดบางแสน จึงมีการปรับภูมิทัศน์และเร่งจัดระเบียบให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเลได้ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ แต่ยังไม่อนุญาตให้ขายอาหาร ต้องมีการจัดล็อกเตียงผ้าใบให้เข้าระบบ New normal จากนั้นวันที่ 5 มิ.ย.จึงจะเปิดให้ขายอาหารได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาดชะอำ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังมีคำสั่งเปิดชายหาดตั้งแต่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยังคงห้ามการลงเล่นน้ำ เครื่องเล่นทางน้ำ และการรวมกลุ่มนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณชายหาดโดยเด็ดขาด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.มาตรการผ่อนปรนเฟส 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, prachatai)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. พิจารณามาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ 3 และขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อประกาศมาตรการแล้วขอให้ทุกฝ่ายสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจวิถีคิด เหตุผลในการผ่อนคลายเป็นระยะและมาตรการบริหารในพื้นที่ ตลอดจนตรวจติดตามและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด การเตรียมเปิดสถานศึกษาต้องพิจารณาความพร้อมในทุกด้าน ส่วนระบบการเรียน online จะเป็นการใช้วิกฤติเป็นโอกาสพัฒนาการเรียน online สำหรับพื้นที่ห่างไกล จุดเปราะบาง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเมืองกับชนบท ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นในระยะ 4 อาจมีการพิจารณายกเลิกพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า นายกฯ ได้ชี้แจงเหตุผลการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลสถานการณ์ภาพรวมของ ศบค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ก่อนจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 4 และจะมีการพิจารณายกเลิกต่อไป และที่ประชุมพิจารณาผ่อนคลายเป็นระยะ 3 หลายเรื่อง โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอว่าหากมีการผ่อนคลายเป็นระยะ กิจการที่มีความเสี่ยงปานกลางไปถึงสูง จะต้องกำหนดมาตรการเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, businesstoday, innnews, tnthailand, sanook, kapook, workpointnews, one31, ช่อง 3)

ประเด็นข่าว

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า ศบค.ได้พิจารณาผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 ประเด็นแรกคือ การผ่อนผันการใช้อาคารโรงเรียน สถานศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกและอบรมระยะสั้น แต่ยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน ส่วนโรงเรียนนอกระบบของเอกชน ให้เปิดเฉพาะวิชาชีพ ศิลปะ และการกีฬา กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ได้แก่ 1.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดถึง 21.00 น. 2.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตรม. และปิดไม่เกิน 21.00 น. 3.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ห้ามให้มีคนมาชุมนุมหนาแน่น และไร้ระเบียบ 4.ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี เพิ่มการทำสีผม รายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และห้ามมีผู้นั่งรอในร้าน 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดให้เจ้าหน้าที่ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ปกครองนำกลับไปให้เด็ก กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ได้แก่ 1.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สามารถทำได้ทั้งตัว แต่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างรับบริการ 2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย งดการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม นวดใบหน้า ส่วนกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด ยังไม่ผ่อนคลายเป็น 3.สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งหมด แต่จำกัดระยะเวลาในการใช้บริการ และจำนวนผู้ใช้บริการ 4.สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยไม่มีการแข่งขัน และมีรวมกิจกรรมไม่เกิน 10 คนไม่นับผู้เล่น รวมถึงมวยอนุญาตให้เปิดค่ายฝึกซ้อมกับอุปกรณ์ โดยไม่มีคู่ซ้อม 5.สถานที่เล่นโบว์ลิง สเก็ต หรือโรลเลอร์ เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เปิดเฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม 6.สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 7.สระน้ำ เพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี โคะเชิร์ฟ บานาน่าโบ๊ต ซึ่งต้องไม่เป็นการแข่งขัน และต้องจำกัดจำนวนผู้เล่นและมีมาตรการการทำความสะอาด ซึ่งยังไม่รวมถึงกิจกรรมตามชายทะเล 8.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ การฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่องต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 คน ส่วนโรงมหรสพแบบเฉพาะกิจ ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต และ 9.สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม ขณะนี้ยังควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. ภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด ส่วนการห้ามออกนอกจากเคหสถาน ปรับเป็นเวลา 23.00-03.00 น.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(เดลินิวส์, สยามรัฐ, innnews)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยหลังการประชุม ศบค. ว่า ที่ประชุมเห็นพ้องรายงานของ สธ.เรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศเป็นศูนย์หลายวัน ส่วนผู้ติดเชื้อที่พบมาจากคนไทยที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนและสถานการณ์ของโรคดีขึ้น จึงมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 สำหรับผับ บาร์ สถานประกอบการร้านที่นั่งดื่ม สนามมวย อยู่ในกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่จะได้ผ่อนปรนในระยะที่ 4 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมให้นโยบายประชาชนต้องทำตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่ทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, tnn, thaiPBS) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการอนุญาตเปิดโรงภาพยนตร์ ว่า หลักการเบื้องต้น ต้องมีการทำความสะอาดหลังจบรอบฉายทุกครั้ง และต้องมีรอบทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ และไม่ฉายภาพยนตร์ต่อเนื่องกัน ส่วนอย่างอื่น ต้องมีการวัดไข้ก่อนเข้าโรง มีการล้างมือ และลงทะเบียนด้วยระบบไทยชนะ ทั้งนี้ เรื่องการรักษาระยะห่าง โรงหนังเสนอให้นั่ง 2 ที่นั่ง เว้น 3 ที่นั่ง เพื่อให้ได้ระยะห่างที่เหมาะสม 1-2 เมตร และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่รับชม ส่วนที่นั่งแต่ละแถวจะจัดแบบสลับหว่าง โดยจะเปิดระบบให้จองได้เฉพาะที่นั่งที่เปิดให้จอง ส่วนเรื่องระบบระบายอากาศต้องมีการตรวจสอบให้ได้ค่าตามระบบ และขอความร่วมมือห้ามดื่มและกินระหว่างชมภาพยนตร์ เนื่องจากต้องถอดหน้ากากและอาจสัมผัสใบหน้า ละอองฝอยน้ำลาย แต่หากจะมีการขายเครื่องดื่มและอาหาร โรงภาพยนตร์อาจต้องจัดที่ให้มีเหมือนกับร้านอาหารภายนอกที่มีฉากกั้นระหว่างการรับประทาน

2.การอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขอบคุณกรม.ที่มีมติอนุมัติบรรจุข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง แต่ยังมีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ และนักเทคนิคการแพทย์จ้างเหมาบริการที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ทั้งที่มีความเสี่ยงไม่ต่างกัน จึงจะขอให้บรรจุเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือลูกจ้างชั่วคราวไว้ก่อน และเรียกร้องให้ดูแลเจ้าหน้าที่รพ.สต. โดยเพิ่มจำนวนการทำประกันชีวิต ดูแลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อม ส่วนการจัดสรรงบประมาณรพ.ขนาดใหญ่ 49 แห่งทั่วประเทศ ได้รับเงินจัดสรรเท่ากัน แต่ความเสี่ยงในการรับมือโควิด-19 ไม่เท่ากัน ขอให้รพ.แต่ละแห่งสามารถเพิ่มเติมรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนที่ยังขาดแคลน ตลอดจนการออกแบบรพ.ให้สอดคล้องกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ขอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาคนไทยในต่างประเทศเช่นเดียวกับคนในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน

3.หักหัวคิว State Quarantine

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, thaiPBS, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ยืนยัน การหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐมีความผิดชัดเจน คนจ่ายเงินจะถูกดำเนินคดีด้วยเหตุร่วมทุจริต และยกตัวอย่างบางคนอ้างเป็นคู่ขายของตน ของงานรัฐ-บังคับข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, thaiPBS, innnews, sanook, kapook, nationtv., nationweekend)

-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก ผบช.ภ.2 จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นน่าจะมีการกระทำความผิดจริง อยู่ระหว่างประสานงานกับสธ.มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ฉะนั้นจะเป็นการร้อง

ประเด็นข่าว

ทุกซ์หมื่นประมาท ส่วนรายละเอียดทั้งหมดต้องรอความชัดเจนในการร้องทุกข์ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้กังวล เพราะนายกฯ ให้นโยบายดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องให้หมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)

-นายเสรี เจตสุนทร รอง นพ.สสจ.ชลบุรี แจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี กรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสสจ.ชลบุรีเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา และที่อื่นๆ เพื่อช่วยให้เข้าร่วมโครงการให้ที่พักกักกันตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 เปิดเผยว่า ตัวแทนของสสจ.ชลบุรีได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษการหมิ่นประมาท โดยนำเอกสารหลักฐานมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามบุคคลที่แอบอ้าง เบื้องต้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่ออนุมัติหมายศาลจับกุม 2 คดี คดีแรกฉ้อโกง คือพยายามติดต่อโรงแรมในพัทยาเข้าร่วมโครงการและเรียกเก็บค่าหัวคิว โดยแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจาก สธ. หรือตัวแทนจากก.ก.ล.กา.โหม เบื้องต้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

4.การเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, nationweekend) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรหมพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ ศธ. จัดทำคู่มือการเปิดภาคเรียนเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียน โดยเน้น 6 มิติ ได้แก่ 1.เปิดโรงเรียนใน รร.อนุบาลพิบูลเวศ ย่านสุขุมวิท 1,000 คน พบว่าเด็กให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย มีการเพิ่มการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน ก่อน-หลังแปรงฟัน และเมื่อเปลี่ยนการทำกิจกรรม เมื่อทดลองจัดเว้นระยะห่าง 1 เมตร จะเหลือประมาณ 25 คน ส่วนที่เหลืออาจผลัดกันเรียน หรือเรียนออนไลน์ ส่วนการรับ-ส่งนักเรียน จะต้องลงทะเบียนแจ้งให้โรงเรียนทราบ และมีการซักซ้อม รวมถึงทำความสะอาดภายในรถทุกวันก่อนมารับนักเรียน และในรถรับ-ส่งจะต้องมีผู้ดูแลนักเรียนนอกจากพนักงานขับรถ รวมถึงจัดเว้นระยะห่างของนักเรียน สวมหน้ากากและงดการเล่น แตะ หรือสัมผัสกัน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย แต่เด็กที่ไปโรงเรียนส่วนใหญ่จะอายุเกิน 2 ขวบครึ่งขึ้นไป ซึ่งจะมีหน้ากากที่มีขนาดพอดีกับเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดในโรงเรียน แม้จะพบนักเรียนติดเชื้อแค่ 1 รายก็ต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการสอบสวนโรคว่าเด็กติดเชื้อมันเองในโรงเรียนหรือนำเชื้อมาจากที่บ้าน เพื่อสามารถจัดการการแพร่ระบาดได้ทันเวลาที่ ซึ่งถ้าเด็กไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมกับนักเรียนห้องอื่นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน อาจจะไปปิดแค่ห้องเรียนที่พบเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointnews)

-รมว.ศธ. เสนอให้ที่ประชุม ศบค.พิจารณาเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2563 ซึ่งศบค.ได้ให้ศธ.เผยแพร่มาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้สถานศึกษาทุกสังกัดทราบ เพื่อให้เห็นภาพ New Normal รวมทั้งเตรียมความพร้อมตามมาตรการด้านสาธารณสุข จากนั้นศธ.จะเสนอให้ ศบค. พิจารณาการเปิดภาคเรียนอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศบค.ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในต่างจังหวัดที่มีนักเรียนน้อย และโรงเรียนเอกชนซึ่งมีห้องเรียนน้อย แต่หากมีความพร้อมอาจขยับขึ้นมาเร็วขึ้นได้ เช่น มาตรการเหลื่อมเวลาเรียน สลับวันเรียน รวมถึงโรงเรียนนานาชาติที่ต้องเปิดเรียนก่อนตามต่างประเทศ ได้มอบหมายให้รมว.ศธ.หามาตรการและข้อสรุปแต่ละเรื่องนำมาเสนอ ศบค.พิจารณา

5.ระงับการทดลองใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรณีองค์การอนามัยโลก และรัฐบาลหลายประเทศในยุโรป ระงับการทดลองใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควินรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าไม่มีประสิทธิผลทางการรักษาและยังทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น มีรายงานว่าพ.หลายแห่งทั่วสหรัฐฯ รวมทั้งเครือรพ.ขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐนิวยอร์ก ได้ยกเลิกใช้ยานี้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว

สถานการณ์อื่นๆในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ business today

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ ถึงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเสนอ 3 ประเด็นสำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤต 1.ความพร้อมของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง งบประมาณด้านสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศไทยมีสม.ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้ การพัฒนาวัคซีนและยารักษา COVID-19 ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ทุกประเทศควรได้รับสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน 2.สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตร และการยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ไทยต้องการเห็นการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไป ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเพื่อฟื้นตัววิกฤต และปรับการเชื่อมต่อกันใหม่ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนกว่าเดิม โดยหวังให้องค์การระหว่างประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยด้วย 3. การวางแผนเพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน รองรับความปกติใหม่ คือ การดูแลสุขภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายกฯ ได้ชื่นชมความร่วมมือจากประชาชนไทยที่ส่งผลให้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดประสบความสำเร็จ รวมทั้งย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (tnn, sanook)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เตือนการปลดล็อกประเทศ ระวังโควิด-19 กลับมารอบ 2 แนะนำรัฐบาลผู้ประกอบการ และคนไทย ช่วยกันดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-ป.ป.ท. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีลักษณะไม่โปร่งใสหรืออาจส่อไปในทางทุจริต โดยแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ 15 ชุด บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วประเทศ ขณะนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแส 52 อปท. 30 จังหวัด พบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างรวม 19 แห่ง ได้ส่งสำนักงาน ป.ป.ช.แล้ว 3 แห่ง และยกเลิกการจัดซื้อ 5 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า มาตรการเคอร์ฟิว การห้ามจำหน่ายสุรา รวมถึงการปิดผับบาร์ ส่งผลให้มีผู้ที่มาแล้วขับลดลงอย่างชัดเจน จากผู้ถูกคุมประพฤติในเดือนเม.ย. 2562 จำนวน 17,584 คน เหลือ 550 คน ในปี 2563 พร้อมเสนอแนะมาตรการปลดล็อกระยะ 4 ให้ร้านเหล้า ผับ บาร์ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการ ขอให้ทุกคนใส่หน้ากากในขณะที่ไม่ได้ดื่มกิน และมีการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวและเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยว หรือรถลีสรับจ้างไม่ประจำทาง ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้กรม.เอียวยาและลดหย่อนผ่อนผันในบางกรณี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-น.ส.ชুমฉันทน์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการบริหารข่าวสด และคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่บริษัทพันธมิตรนำมาร่วมโครงการ "พลังใจ พลังฮีโร่ สู้โควิด 19" แก่ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. และทีมงาน สธ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.สต. ด้านหน้าของการต่อสู้โควิด-19

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, JS100, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, workpointnews, thestandard, XinhuaThai, mcot, sanook, one31)

- ยุโรป ยังคงเดินทางผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงต่อเนื่อง และมีผู้เสียชีวิตกว่า 175,000 คน
- บราซิล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 26,417 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 438,238 ราย สูงเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ
- เกาหลีใต้ รื้อฟื้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกครั้ง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 79 ราย จากคลัสเตอร์ใหม่ในโกดังอีคอมเมิร์ซ ด้าน ก.ศึกษาธิการ ใช้มาตรการจำกัดจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน และเตรียมผลักดันการนำเข้ายาต้านไวรัส remdesivir เป็นกรณีพิเศษ
- เปรู ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,154 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 135,905 ราย เป็นอันดับ 12 ของโลก
- นิวซีแลนด์ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ร่วมสัปดาห์ เหลือผู้ติดเชื้อในประเทศเพียงแค่อายเดีย
- อินเดีย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 175 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 4,706 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 165,799 ราย แต่ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในระดับ 4 เพื่อลดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสถานการณ์ของโรคงยังไม่อยู่ในระดับสูงสุด
- รัสเซีย กรุงมอสโกแถลงข่าวยกผู้เสียชีวิตจาก 639 ราย เป็น 1,561 ราย เป็นผลมาจากการตรวจสอบผลชันสูตรศพซ้ำ
- ฝรั่งเศส ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,325 ราย สูงสุดตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. ซึ่งเกิดขึ้นวันเดียวกับที่ปลดล็อกคดาวน
- อังกฤษ จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์สัปดาห์หน้า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มดีขึ้น แต่ยังคงย้ำเตือนให้เคร่งครัดการรักษาระยะห่างเช่นเดิม
- สวีเดน ยอมรับภูมิคุ้มกันหมู่ยังไม่เกิดขึ้นในสต็อกโฮล์ม และเตรียมอนุญาตแข่งขันกีฬาอาชีพได้วันที่ 14 มิ.ย.
- ลาว เตือนการระบาดระลอกสอง หลังผ่อนข้อจำกัดครบสัปดาห์ หากมีผู้ป่วยรายใหม่จะบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และหากพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 2 จังหวัดขึ้นไป อาจปิดเมือง
- สเปน พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อรายแรก นับตั้งแต่เดือนมี.ค.
- ญี่ปุ่น ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ประกาศผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงโตเกียว เริ่ม 1 มิ.ย. อนุญาตให้เปิดโรงเรียน สถานศึกษา กาลังกาย โรงละคร และสถานที่อื่นๆ
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 5,831,165 ราย เสียชีวิต 360,860 ราย รักษาหาย 2,430,343 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อ 1,721,926 ราย เสียชีวิต 101,621 ราย ตามด้วย บราซิล ผู้ติดเชื้อ 438,238 ราย เสียชีวิต 26,754 ราย รัสเซีย ผู้ติดเชื้อ 387,623 ราย เสียชีวิต 4,374 ราย สหราชอาณาจักร ผู้ติดเชื้อ 270,508 ราย เสียชีวิต 37,919 ราย สเปน ผู้ติดเชื้อ 237,906 ราย เสียชีวิต 27,119 ราย และอินเดีย ผู้ติดเชื้อ 167,442 ราย เสียชีวิต 4,797 ราย

สิ่งสอพบ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9,NBT

ประเด็นข่าว

-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวถึงการสอบสวน นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กรณีรับเงินเปอร์เซ็นต์ยาเข้ากองทุนรพ.ขอนแก่น ว่า เรื่องนี้มีการส่งจดหมายสนท่หรือเรียนต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เมื่อปลายปี 2562 โดยแนบหลักฐานการกระทำผิด ซึ่งหากมีมูลสามารถดำเนินการสอบได้ จึงมอบให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมตรวจสอบในปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีมูล มีหลักฐานเชื่อได้ว่ารพ.ขอนแก่นทำไม่ถูกต้องในเชิงหลักการ ซึ่งมีการแจ้งเวียนมติ ครม. ให้ทุกรพ.ทราบเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 แต่รพ.ขอนแก่นเดือน มี.ค.รับเงิน 1.5 ล้านบาท และยังรับอีก 2-3 เดือนต่อมา แม้จะระบุว่าเป็นการบริจาคและนำเข้ากองทุนของรพ.แต่ก็ถือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทน ขึ้นตอนต่อไปการสอบวินัยร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงที่มี นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 เป็นประธาน เบื้องต้นสอบพยานบุคคล 11 ปาก เอกสาร 18 ชุด

ด้าน นพ.ชาญชัย กล่าวว่า พร้อมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการทั้งหมด ยืนยันว่าไม่ได้มีการกระทำใดที่สื่อไปในทางทุจริต โดยหลังจากสธ.มีหนังสือให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการทางการเงิน ตั้งแต่ มี.ค. 2561 ได้ทำหนังสือเวียนให้รองบริหาร รพ.ขอนแก่น และเรียกประชุมให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ

การบรรจุบุคลากร สธ.เป็นข้าราชการ

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, nationtv., innnews

-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ว่า บุคลากร ที่ทำงานในรพ.สธ.มีความเหลื่อมล้ำ 2 เรื่อง คือ การบรรจุเป็นข้าราชการ และค่าตอบแทนวิชาชีพ ซึ่งมีมติครม. 7 เม.ย.ที่ผ่านมาอนุมัติการบรรจุข้าราชการกว่า 45,000 อัตรา ซึ่งกลุ่มรพ.สธ.จะบรรจุในระยะที่ 3 ตั้งแต่ พ.ย. 2563 แต่ในปี 2555 ที่ครม.มีมติบรรจุข้าราชการ สธ. 2 หมื่นกว่าอัตรา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 2, 3 ไม่ได้รับการบรรจุ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลบรรจุข้าราชการ 45,684 อัตราพร้อมกัน และอนุมัติค่าตอบแทนวิชาชีพให้หมออนามัยทั่วประเทศ

สธ.เตรียมแผนจัดการน้ำ

สื่อแนะนำเสนอ : สวท.

-นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ให้กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประสานงานกับ สสจ. สำรวจสถานบริการที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำไม่ให้มีผลกระทบต่อให้บริการประชาชน เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามี รพ. 9 แห่ง ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำประปาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งทุกแห่งได้วางแผนแก้ไขไว้แล้ว โดยชุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ สำหรับข่าวรพ.ผาขาว จ.เลย อาจมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ขณะนี้รพ.ได้เตรียมการป้องกันการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากมีระบบประปาและมีการสำรองน้ำ

คดีอุ้มบุญ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวี่ช่อง 7, 9, Thaipbs, NBT, TNN

-พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบก.ปคม. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย ผอ.กองคดี 2 ปง. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมเครือข่ายอุ้มบุญข้ามชาติ "นายจ้าว หวาน" โดยการจับกุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา ดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มแรกไปแล้ว 13 คน แบ่งเป็น กลุ่มนายทุน นายหน้า และกลุ่มสนับสนุน จับกุมได้ 11 คน หลบหนี 2 คน ต่อมาพบว่ามีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจับผู้ต้องหาอีก 10 คน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์ 6 คน และผู้สนับสนุนอีก 4 คน ผู้ต้องหาในขบวนการทั้งหมด 23 คน สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ 21 คน ถูกทางการจับกุมควบคุมตัวไว้ 1 คน และอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก 1 คน ซึ่งเป็นนายทุนชาวจีน

-นพ.ธเรศ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถานพยาบาลกว่า 100 แห่ง ดำเนินการเรื่องเทคนิคทางการแพทย์ขั้นสูง หรือการผสมเชื้อ ผังตัวอ่อนอย่างถูกกฎหมาย ต่อมาเมื่อการออก พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2558 จึงเป็นจุดเริ่มต้นการกระทำผิดลักษณะนี้ ในส่วนแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องในคดีจะถูกดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1.ดำเนินคดีอาญา 2. ดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณแพทย์ โดยกรมฯ จะตั้งกรรมการสอบ หากผิดจริงต้องถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและถอนใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล และได้รับรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้องค์การวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ซึ่งจะมิบตลงโทษระบุชัดเจน

วันงดสูบบุหรี่โลก 2563

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, จส.100, สำนักข่าวอิศรา)

-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกประสบปัญหาบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพยายามส่งเสริมการขายยาสูบชนิดใหม่ โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ส่งผลให้สหพันธ์ต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติออกคำแนะนำนโยบายที่ดีที่สุดในการควบคุมสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฮบริดที่ไม่มีการเผาไหม้ของประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง คือ การห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้กฎหมายห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ชนิดใหม่ ๆ ของประเทศไทยที่ออกมาตั้งแต่ ปี 2557 เป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้ว จึงขอให้รพ.สธ.ไม่แก้กฎหมายแบนบุหรี่ไฟฟ้าตามที่บริษัทบุหรี่และเครือข่ายพยายามกดดัน

สื่อแนะนำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า บุหรี่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็ง โรคหัวใจหลอดเลือด และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตราย หากสูดต่อไปอาจนำไปสู่โรคร้ายจนถึงแก่ชีวิตตนเองและคนรอบข้าง แนะนำหากเลิกบุหรี่ได้ภายใน 1 ปี จะลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายได้ถึง 50% และ 5 ปีลดเสี่ยงโรคมะเร็ง 50%

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์กลางกระแส

ประเด็นข่าว

-นพ.ชยรินทร์ ลิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้ องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นรณรงค์ว่า "Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use" เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นนักสูบทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตปีละ 8 ล้านคน แต่ปีนี้ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าจึงควรป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ด้วยการหยุดสูบบุหรี่ ซึ่งศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ องค์การอนามัยโลก รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรง หากติดเชื้อโควิด-19 โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง

(ร่าง) พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย.เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิ.ย. ปรับบทบัญญัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งแก้ปัญหาช่วยผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาในการรักษาโรค ให้สามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาัญชา รวมทั้งสามารถนำยาเสพติดให้โทษของกลางที่ตรวจยึดได้ไปใช้ประโยชน์หรือทำลายได้เร็วขึ้น โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ออย. www.fda.moph.go.th และเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มิ.ย. 2563 ที่ ออย. สอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 0 2590 7314 และ 0 2590 7761

กรมอนามัยแนะเด็กดื่มนมวันละ 2 ถ้วย

สื่อนำเสนอ : มติชน

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดกิจกรรม นม 2 ถ้วย ปันสุขในชุมชน เนื่องในวันนมโลก ปี 2563 และกล่าวว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรนมให้เด็กคนละ 1 ถ้วยต่อวัน ช่วงนี้โรงเรียนยังหยุด เด็กจำเป็นต้องได้ดื่มนมที่บ้านเพิ่มอีก 1 ถ้วย เนื่องในวันนมโลก 1 มิ.ย. ของทุกปี กรมฯ จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมแบ่งปันนมผ่านตู้ปันสุขในชุมชน เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม 2 ถ้วยต่อวัน และมีร่างกายแข็งแรง สูงดีสมส่วน

อาหารเป็นพิษ

สื่อนำเสนอ : มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส สารพิษจากพืชและสัตว์ สารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร อาหารกระป๋อง อาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกพอ หรืออาหารที่ค้างไว้หลายชั่วโมง ส่วนใหญ่จะแสดงอาการภายใน 1-2 วัน หรือภายในไม่กี่ชั่วโมง ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง มีอาการสูญเสียน้ำ อาการส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงและหายได้ภายใน 1-2 วัน แต่หากอาการรุนแรงขึ้น เช่น ท้องเสียมาก อาเจียนมาก มีเลือดปนในอาเจียนหรืออุจจาระ แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก ตามัว มองเห็นไม่ชัด ปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับมีไข้สูง ควรรีบพบแพทย์ทันที

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดีขึ้นด้วยการดูแลตนเองที่บ้าน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน้ำ ดื่มน้ำสะอาดมากๆ หรือจิบน้ำบ่อยๆ 2.ดื่มน้ำผสมผงเกลือแร่ เพื่อทดแทนน้ำและแร่ธาตุบางชนิดที่สูญเสียไป โดยจิบทีละน้อยตลอดวัน 3.รับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม งดอาหารเผ็ดและย่อยยาก 4.รับประทานยาแก้ท้องเสียตามคำแนะนำของแพทย์/เภสัชกร

อก.เตรียมพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด, ทวีช่อง 3

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 สายพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีไขไก่ฟัก ที่โรงงานผลิตวัคซีน จ.สระบุรี ว่า จากการติดตามความปลอดภัยของอาสาสมัครหลังให้วัคซีน 28 วัน พบว่ามีความปลอดภัย กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จะติดตามความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครจนครบ 1 ปี คาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ปลายปี 2563 จากนั้นจะเริ่มผลิตล็อตแรกประมาณ 1 แสนโดส และในอนาคตเตรียมพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ คู่ขนานกับการผลิตวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์

สปสช.พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, acnews

-สปสช. ร่วมกับ ๕.กรุงเทพ พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยสามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของตนเอง จองตารางนัดหมายล่วงหน้า ดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลัง ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน นำร่องจองคิวฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ที่รพ.ศิริราช 1 มิ.ย.นี้

พบหนองในปลากระป๋อง

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์

-นายบุญยืน ทองเงิน ผอ.รพ.สต.ทุ่งนุ้ย และอีกหลายฝ่ายลงไปที่บ้าน นางสาวซุ้มผกา คงสม อายุ 49 ปี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการแชร์โพสต์จากผู้ป่วยติดเชื้อพบหนองในปลากระป๋องที่ผู้บริจาค โดยพบว่าปลากระป๋องเพิ่งจะผลิตไม่ถึง 3 เดือน สภาพกระป๋องใหม่ ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้จะรายงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สตูล รับทราบและดำเนินการต่อไป

ไขปลอม จ.นครราชสีมา

สื่อนำเสนอ : มติชนออนไลน์, innnews, nationtv.

ประเด็นข่าว

-จากกรณี นายสมบัติ ทุนสูงเนิน ชาวบ้านอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้ออกมาร้องว่า ถูกมิถุนาซีฟลอคขายไขปลอม โดยเปลือกไขมีลักษณะต่างจากไขทั่วไป ไขแดงและไขขาวเหลวกว่าปกติ เทศบาลฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบพบว่า พ่อค้าที่นำไขไก่มาจำหน่ายเป็นพ่อค้าเร่ ส่วนไขไก่มีลักษณะคล้ายไขเก่าที่เสื่อมสภาพ ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์แพทย์ จ.สุรินทร์ คาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์จะทราบผล

ด้าน ญ.ชนิษฐา วัลสีพงษ์ รพ.สูงเนิน ระบุ ดูจากสภาพภายนอกคล้ายกับไขเสื่อมสภาพ ต้องส่งตรวจพิสูจน์คุณภาพ และรายงานไปยังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครราชสีมา เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง

บริจาคอวัยวะช่วยชีวิต

สื่อนำเสนอ : ชาวสด

-คณะแพทย์สภากาชาดไทย เดินทางมาเพื่อผ่าตัดเอาอวัยวะของ ด.ญ.มัลลิกา ดวงดารา อายุ 14 ปี ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และแสดงเจตจำนงบริจาคอวัยวะให้แก่บุคคลอื่น ที่รพ.เพชรบูรณ์ โดยสภากาชาดไทย และรพ.เพชรบูรณ์ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อแม่ของผู้บริจาค โดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคประกอบด้วย หัวใจ 1 ดวง ดวงตา 2 ข้าง ไต 2 ข้าง สามารถนำไปช่วยชีวิตบุคคลอื่นได้อีก 5 ราย

ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุในป่าทุ่งใหญ่

สื่อนำเสนอ : นสพ.ชาวสด, ผู้จัดการออนไลน์

-นพ.ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผอ.รพ.สังขละบุรี เผยทีมแพทย์ รพ.สังขละบุรี-ตชด.13 ช่วยลำเลียง 2 พี่น้องประสบอุบัติเหตุ กลางป่าทุ่งใหญ่ ชาและไทรปลาร้าหัก ไม่สามารถลำเลียงทางบกได้ จึงขอความช่วยเหลือจากสพฉ.นำเฮลิคอปเตอร์มารับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย ใช้เวลาไปกลับเพียง 40 นาที

รถตู้ขับขวางรถฉุกเฉิน

สื่อนำเสนอ : ชาวสด

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Juju Panatsaya" โพสต์คลิปปรดตู้โดยสารไม่ประจำทาง 2 คัน ไม่ยอมหลีกให้รถพยาบาลฉุกเฉินที่นำผู้ป่วยจาก จ.พระนครศรีอยุธยา มาพักฟื้นที่บ้านใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทำให้รถพยาบาลถึงจุดหมายช้า และนายธนสิทธิ์ เชื้อกลางธนวัชร อายุ 65 ปี ผู้ป่วยที่มากับรถพยาบาลคันดังกล่าวเสียชีวิตที่รพ.นางรอง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

